

TOP 3 CÁCH TÓM TẮT BÀI: ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH LỚP 9 NGẮN GỌN

Tìm hiểu chung về bài: Đấu tranh về một thế giới hòa bình

a. Tác giả G.G. Mác két

- Ga-bri-en Gác-xi –a Mác-két là nhà văn Cô-lôm-bi-a.
- Sinh năm 1928 mất năm 2014
- Nhận giải thưởng Nô ben về văn học năm 1982.
- Ông viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn (1967)".

b. Tác phẩm

- Ra đời tháng 8 năm 1986.
- Vị trí: Trích tham luận tại cuộc họp nguyên thủ nước họp ở Mê-hi-cô.

c. Bố cục

- Có thể chia làm 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "vận mệnh thế giới": Hiểm họa chiến tranh hạt nhân đang đe dọa lên toàn trái đất.
- Phần 2: Tiếp theo đến "điểm xuất phát của nó": Sự phi lí và tốn kém của cuộc chạy đua vũ trang.
- Phần 3: Còn lại: Ngăn chặn chiến tranh là nhiệm vụ của mọi người.

d. Thể loại

Văn bản nhật dụng: Nghị luận chính trị, xã hội.

Bài tóm tắt 1: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

“Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” nêu lên vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới đó là cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Sự hiện hữu của nó sẽ đe dọa thế giới trên mọi phương diện: kinh tế, y tế, giáo dục... Chạy đua vũ trang không những đi ngược lại với lý trí của con người mà còn đi ngược lại cả lý trí tự nhiên. Chính vì vậy, con người cần phải cố gắng để chống lại việc xảy ra chiến tranh vũ trang để xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng.

Bài tóm tắt 2: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Mác-két đã đề cập đến một vấn đề hết sức cấp bách của thế giới hiện nay trong văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”. Đó là cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Tác giả đã đưa ra một thực tế đáng sợ khi mỗi người, không trừ trẻ con đang ngồi trên bốn tấn thuốc nổ có thể xóa sạch dấu vết của sự sống. Cũng như không có một ngành công nghiệp nào có được sự tiến bộ như ngành công nghiệp hạt nhân. Số tiền mà con người tiêu tốn vào việc chế tạo ra những loại vũ khí hạt nhân có thể dùng để cứu trợ cho con người về mọi mặt: y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục... Cuộc chạy đua vũ trang đã đi ngược lại với lý trí. Không những của con người mà còn của tự nhiên. Nếu như trái đất phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, 180 triệu năm bông hồng mới nở, qua bốn thế kỷ con người mới hát hay hơn chim và biết chết vì yêu. Thì trong thời đại hoàng kim của khoa học, chỉ cần một cái bấm nút có thể đưa toàn bộ quá trình ấy trở lại điểm xuất phát. Cuối cùng, nhà văn đã kêu gọi mọi người hãy đem tiếng nói của mình hòa vào “bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình, công bằng”. Đồng thời tác giả cũng kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại sau thảm họa hạt nhân. Đề cho nhân loại trong tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại ở đây và ghi nhớ tên thủ phạm đã gây ra nỗi lo sợ, đau khổ cho con người.

Bài tóm tắt 3: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Tháng 8 năm 1986, nguyên thủ của sáu nước: Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thụy Điển, Ác-hen-ti-na, Hi Lạp, Tan-da-ni-a họp lần thứ hai tại Mê-hi-cô đã ra một bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh và hòa bình thế giới. Nhà văn Mác-két được mời tham dự cuộc gặp gỡ này. Văn bản trên được trích từ bài tham luận của ông và nhan đề “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” do người biên soạn sách giáo khoa đặt tên. Văn bản trên đã đề cập đến một vấn đề hết sức quan trọng của thế giới đó là cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Sự hiện hữu của nó trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của con người. Cũng như đi ngược lại lí trí của tự nhiên và của loài người. Ở cuối văn bản nhà văn đã kêu gọi mọi người hãy đem tiếng nói của mình hòa vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới hòa bình, công bằng. Đồng thời kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ sau thảm họa hạt nhân. Đó giống như một lời cảnh tỉnh thế hệ sau về “kẻ thù” đã hủy diệt thế giới loài người.

Bài tóm tắt 4: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bài viết Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Mác-két đề cập đến vấn đề mang tính thời sự của toàn nhân loại: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển. Từ đó tác giả đặt ra vấn đề: nhân loại cần phải đấu tranh cho một thế giới hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Bài tóm tắt 5: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

“Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” của Mác-két đã đề cập đến vấn đề đáng quan tâm của toàn nhân loại: cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Đó là ngành khoa học có sự phát triển vượt bậc mà không có bất kì ngành nào theo kịp. Nó cũng chính là mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của loài người vừa tiêu tốn về tiền bạc, của cải vừa phá hủy sự sống của họ. Cuộc chiến tranh hạt nhân đã đi ngược lại lí trí của con người cũng như lí trí của tự nhiên. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau kiên quyết chống lại vũ khí hạt nhân với mong muốn về một cuộc sống hòa bình, công bằng.

Bài tóm tắt 6: Tóm tắt bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của tác giả Mác-két nêu lên vấn đề nóng bỏng nhất trên thế giới hiện tại đó là chạy đua vũ trang hạt nhân. Nguy cơ này càng hiện hữu và đe dọa loài người cũng như mọi sinh vật sinh sống trên Trái Đất. Chạy đua vũ trang hạt nhân chỉ làm tiêu tốn tiền của, kiệt quệ kinh tế. Vấn đề chạy đua vũ trang đi ngược lại lí trí của con người và cả tự nhiên. Mác-két lên tiếng kêu gọi tất cả hãy cùng chống lại chạy đua vũ trang hạt nhân vì một thế giới hòa bình.